

Cắt da quy đầu là gì? Phải cắt không? Cách thức nào bảo đảm

Cắt da quy đầu là phẫu thuật cắt bỏ phần da bọc đầu của cậu bé. Phẫu thuật này có thể được thực thi vừa qua người lớn hoặc trẻ nhỏ. Với trẻ nhỏ, phẫu thuật cắt bao da quy đầu thường được tiến hành lúc em bé khỏe mạnh. Đối với người lớn, tiểu phẫu cắt bao da quy đầu luôn được tiến hành lúc nam giới nhận thấy bệnh viêm nhiễm quy đầu, hẹp bao quy đầu (khi da quy đầu không tuột hoàn toàn khỏi quy đầu), hay nghẹt bao quy đầu (khi da bao quy đầu không có khả năng kéo xuống).

Cắt da quy đầu là phẫu thuật dễ dàng, thực hiện nhanh chóng nhằm diệt da quy đầu dư thừa. Dù vậy, để bảo đảm thành quả cùng đảm bảo cho thể trạng người mang bệnh, bác sĩ luôn tuân theo một tiến hành cắt da quy đầu nghiêm ngặt. Người trưởng thành đã có cần phải cắt da quy đầu còn tùy theo đa phần yếu tố như cơ địa cùng với tình huống da bao quy đầu. Bạn cần phải tới cơ sở [địa chỉ cắt bao quy đầu ở Hà Nội](#) đang có khoa Nam học uy tín để chuyên gia chuyên khoa kiểm tra, đánh giá có cần tiến hành cắt da quy đầu hay không.

Đối tượng cần cắt bao quy đầu

Tiểu phẫu cắt da quy đầu được hướng dẫn cho các mức độ sau

1. Bao da quy đầu quá dài

Đây là tình huống luôn thấy lúc bao da quy đầu che phủ toàn bộ quy đầu, bức rào cản việc vệ sinh, tạo điều kiện nhằm những viêm nhiễm, nấm, ký sinh trùng phát triển, dẫn tới vi khuẩn.

2. Bao da quy đầu quá hẹp

Bao quy đầu hẹp (phimosis) là mức độ bao quy đầu siết chặt đi đến quy đầu cậu nhỏ, khó khăn tụt xuống, có thể gây đau đớn nếu cương cứng, khó tiểu tiện, tiểu són, khó vệ sinh.

3. Bao quy đầu bị mắc nghẹt

Nghẹt bao da quy đầu (paraphimosis) là tình trạng da bao quy đầu siết chặt, không có khả năng trở lại chỗ ban đầu khi đã được kéo ra sau đây, ngăn cản lưu thông máu tới đầu cậu bé gây sưng tấy và đau. Đây là tình

trọng nên được cấp cứu nhanh chóng, để phòng hình thành hệ lụy nghiêm trọng như hoại tử cậu bé.

4. Bao quy đầu bị mắc viêm nhiễm

Viêm bao quy đầu bởi vi khuẩn dẫn tới, khiến bao quy đầu cậu bé đang có biểu hiện: sưng đỏ, ngứa, rát buốt, đau đớn, tiết dịch mủ, lở loét, bí tiểu, tiểu đau... cắt bao quy đầu là một phương án giải quyết viêm nhiễm sẽ được đặc tính tới, nhất là cùng trường hợp bệnh tái diễn hầu như lần.

Cắt bao quy đầu đã có bảo đảm không?

Có. Cắt bao da quy đầu là thủ thuật dễ dàng để loại bỏ phần da dư ở bao da quy đầu. Thủ thuật này ít xâm lấn.

Điểm mạnh nếu cắt da quy đầu

Dễ dàng làm sạch vùng kín: Phần da thừa ở quy đầu được cắt bỏ sẽ giúp cho tiêu diệt hết viêm nhiễm cùng cặn bẩn tích tụ tại đầu cậu nhỏ.

Ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng nhiễm: cơ quan sinh dục thường được giữ làm sạch và trong mức độ khô thoáng, sạch sẽ cũng làm tiết kiệm khả năng nhiễm trùng.

Cải thiện chất lượng cuộc sống như sau này: vấn đề cắt bao quy đầu không tác động tới chức năng tình dục. Ngược lại, vấn đề bao quy đầu bị hẹp bẩm sinh sẽ khiến cậu nhỏ nhỏ cùng với ngắn hơn bình thường, gây cảm giác đau nóng rát lúc quan hệ tình dục cùng dễ bệnh xuất tinh sớm.

Giảm khả năng vô sinh, ung thư dương vật: các bệnh lý tại bao da quy đầu cũng là một trong các tác nhân gây hoại tử, ung thư dương vật hoặc vô sinh hiếm muộn ở nam giới sau đấy.

Hạn chế khả năng lan truyền HIV: cắt bao quy đầu có thể giảm một phần nguy cơ lan nhiễm HIV cùng những bệnh truyền trong con đường tình dục ở người lớn.

Cắt bao quy đầu đang có đau không?

Cắt da quy đầu có thể gây đau đớn. Song, vấn đề ứng dụng thuốc kiểm chế đau cùng thuốc gây mê sẽ giúp người nhiễm bệnh giảm cảm giác khó ngửi. Sau tiểu phẫu, người bệnh có thể mắc đau đớn. Khi này, chuyên gia chuyên khoa có thể hướng dẫn ứng dụng một số chủng thuốc nhằm cải thiện tình huống đau đớn nhức.

Rủi ro cắt bao quy đầu có thể gặp

Cắt da quy đầu là một phẫu thuật đều quy dùng và an toàn ở [bệnh viện khám nam khoa ở Hà Nội](#). Tuy nhiên, không khác đối bất cứ hướng phẫu thuật nào, cắt bao da quy đầu cũng tiềm ẩn một vài rủi ro, cụ thể:

Xuất huyết.

Vi rút.

Đang có phản ứng cùng với thuốc mê.

Đau đớn.

Cắt bao da quy đầu bị quá dài hay quá ngắn.

Gây kích ứng đầu dương vật.

Viêm nhiễm bao da quy đầu.

Qua một tỷ lệ cực kỳ hiếm, da bao quy đầu không lành lại, bị mắc dính đi tới phần cuối của cậu nhỏ (dính dương vật). Nếu như tình trạng này xảy ra, người có bệnh có thể phải tới phương pháp can thiệp.

Thực hiện cắt bao da quy đầu diễn ra như thế nào?

Dù là thủ thuật dễ dàng, tiến hành nhanh chóng tuy nhiên cắt bao da quy đầu phải được thực hiện theo phương thức nghiêm ngặt như sau:

1. Kiểm tra, đánh giá tình trạng da bao quy đầu cùng với chỉ dẫn điều trị

Bác sĩ tư vấn khám, kiểm tra tình trạng da bao quy đầu của người mắc bệnh qua phòng khám riêng tư để xác định độ dài, trường hợp chít hẹp, trường hợp viêm nhiễm (nếu có)... vì vậy, bác sĩ chuyên khoa chỉ dẫn, cùng với đó giải đáp người bệnh chọn hướng tiểu phẫu cắt da quy đầu thích hợp.

Hơn nữa, bác sĩ tư vấn giải thích nhằm người có bệnh nắm cụ thể phương thức cắt bao da quy đầu có thể diễn ra như thế nào, cần phải chuẩn bị các gì trước khi thủ thuật, những di chứng có thể xảy đến.

2. Thực hiện các xét nghiệm theo chỉ định

Sau khi thống nhất ý kiến cùng với người bệnh, chuyên gia chuyên khoa cho người nhiễm bệnh tiến hành bộ xét nghiệm trước tiểu phẫu như: xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, huyết áp, tim mạch, phổi... nhằm

chắc chắn thể trạng người bệnh có thể đáp ứng được cuộc tiểu phẫu.

3. Tiến hành phẫu thuật cắt bao da quy đầu

3.1 Tiêm thuốc tê hoặc gây mê toàn thân

Với thủ thuật cắt da quy đầu, gây mê toàn thân được dùng phổ biến hơn gây tê cục bộ, giúp giảm cảm giác đau, bảo đảm bảo đảm tối đa cho người bệnh. Công đoạn này được thực thi bởi vì chuyên gia chuyên khoa khoa Gây mê hồi sức.

3.2 Sát virus

Chuyên gia chuyên khoa thực hiện sát trùng khu vực tiểu phẫu bằng dung dịch sát trùng y tế chuyên dụng. Đây là bước vô cùng quan trọng trong toàn bộ phương thức cắt bao quy đầu. Vùng tiểu phẫu bắt buộc cần được sát trùng đúng nguyên tắc để giảm thiểu rủi ro virus cho người mang bệnh.

3.3 bác sĩ chuyên khoa thực hiện phẫu thuật

Khi đã sát trùng xong, bác sĩ thực thi phẫu thuật cắt bao da quy đầu bằng máy móc, trang bị chuyên dụng như dao đốt điện, kéo phẫu thuật (đối với tình trạng cắt bao da quy đầu lây nhiễm thối) hoặc máy Stapler (đối cùng với trường hợp cắt da quy đầu bằng máy).

Sau khi loại bỏ da quy đầu, bác sĩ chuyên khoa thực hiện khâu lại vết thương bằng chỉ y khoa. Mức độ người mang bệnh tiến hành cắt da quy đầu bằng máy Stapler, thương tổn được ghim lại cùng đó qua quy trình phẫu thuật cần thời kỳ thực hiện chỉ kéo dài qua 5 - 10 phút.

4. Hậu thủ thuật

Khi đã ca phẫu thuật chấm dứt, người mang bệnh được chuyển tới phòng tránh hồi sức để bác sĩ chuyên khoa đánh giá, theo dõi tình huống bình phục thể trạng. Khi người bệnh đã tỉnh lại, chuyên gia chuyên khoa thăm hỏi, kê đơn thuốc kiểm chế đau cùng với kháng viêm nhiễm, chỉ định chăm nom tại nhà sau này cho người có bệnh xuất viện.

Tham khảo [cắt bao quy đầu giá bao nhiêu](#).

Một số băn khoăn liên quan

1. Cắt bao da quy đầu đã có cảm giác đau không?

Không. Trước thủ thuật, bác sĩ tư vấn tiến hành gây tê cục bộ hay gây mê toàn thân cần phải bạn có thể không cảm thấy cảm giác đau trong suốt quy trình cắt bao da quy đầu. Sau phẫu thuật, bạn có thể cảm thấy cảm giác đau nhẹ phải chuyên gia chuyên khoa có thể kê đơn thuốc hạn chế đau đớn, kháng viêm để bạn thấy dễ chịu hơn.

2. Cắt bao da quy đầu nên kiêng ăn gì?

Sau khi cắt bao da quy đầu, người có bệnh nên kiêng các thực phẩm khiến bạn mắc dị ứng, thức ăn đóng hộp, thực phẩm nhanh chóng phần nhiều chất béo, đồ ngọt, không hút thuốc lá, ngăn chặn bia rượu... nhằm phòng tránh thực hiện ảnh hưởng đến phương thức phục hồi thương tổn. Hơn nữa, bạn cần phải phát huy phát huy số đông rau củ, trái cây, thịt, cá, trứng, sữa, các kiểu ngũ cốc, hạt... nhằm cung cấp đầy đủ dưỡng chất giúp thương tổn mau lành. (4)

3. Cắt da quy đầu bao lâu thì lành hẳn?

Tổn thương dưới đây phẫu thuật cắt bao quy đầu sẽ cần phải khoảng 7 – 10 ngày để triệt để. Song nhằm vùng da quy đầu như sau phẫu thuật quay trở lại bình thường sẽ phải tới 4 – 6 tuần. Tốc độ lành tổn thương ảnh hưởng bởi kỹ thuật thực thi, cơ địa cùng biện pháp chăm sóc hậu phẫu của đã từng người.

Bệnh ở nam giới đang phân vân có cần phải cắt bao quy đầu hoặc chưa có thể tới gặp những bác sĩ tư vấn khoa Nam học, Trung tâm tiết niệu – Thận học – bệnh chuyên khoa nam

Dù dễ dàng song tiểu phẫu cắt bao quy đầu nên được **[phòng khám uy tín ở Hà Nội](#)** tiến hành theo một cách thức rõ ràng, chặt chẽ nhằm bảo đảm thành quả của ca tiểu phẫu cùng bảo đảm cho người bị bệnh. Mong rằng các chia sẻ về quá trình cắt bao da quy đầu qua bài viết này sẽ hữu ích cùng bạn.